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                         รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  

   สมัยวิสามญั ครั้งที ่2 /2563    

วันที่  28 เมษายน 2563   เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโนนคูณ 

------------------------------------------------- 

สมาชิกฯผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายวิชัย  มะเดื่อ ประธานสภาฯ วิชัย  มะเดื่อ  
2 นายสมัย  เนื้อทอง รองประธานสภาฯ สมัย  เนื้อทอง  
3 นายสมควร  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 1 สมควร  เนื้อทอง  
4 นายอนุรักษ์  นามโคตร ส.อบต.หมู่ที่ 2 อนุรักษ์  นามโคตร  
5 นายรัชพงศ์  กิติธรากุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 รัชพงศ์  กิติธรากุล            
6 นายพรพิชัย  ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 3 พรพิชัย  ค านึง  
7 นายบุญ  ปัทมะ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญ  ปทัมะ            
8 นายลอน  เสาหงษว์ ส.อบต.หมู่ที่ 4  ลอน  เสาหงษ ์             
9 นายปัญญา  แก้วค า ส.อบต.หมู่ที่ 5 ปัญญา  แก้วค า  

10 นายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชาญวิทย์  บุ้งทอง            
11 นางสาวนี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นี  เนื้อทอง  
12 นางละออง  โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่ที่ 7  ละออง  โพธิ์ตะนัง            
13 นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ่อนตา  ศิริบูรณ์           
14 นายบุญชู  ใจเด็ด ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญชู  ใจเด็ด  
15 นายทองดี   ห่วงเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทองดี   ห่วงเพชร  
16 นายสุริยา  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 สุริยา  เนื้อทอง  
17 นายบุญล้ า  จ าป ี ส.อบต.หมู่ที่ 10  บุญล้ า  จ าปี            ลา 
18 นายมนตรี   วทิศิร ิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 มนตรี   วิทศิร ิ  
19 นายค าหล้า   ปัดชาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 11 ค าหล้า   ปัดชาบุตร           
20 นายสมาน   ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 11 สมาน   ค านึง  
21 นายสุพิสิษฐ ์ บุษบงก์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพิสิษฐ ์ บุษบงก ์  
22 นางสุพรรณี   กุลนาค ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพรรณี   กุลนาค           
23 นายทองพูน  จันเทพ ส.อบต.หมู่ที่ 13 ทองพูน  จันเทพ  
24 นายส ี เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 13 สี  เนื้อทอง  
25 นายสมคิด  ชยัรัตน ์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมคิด  ชัยรัตน์  
26 นายสง่า   เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 14 สง่า   เนื้อทอง  
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สมาชิกเข้าประชุม                25   คน 

สมาชิกที่ไม่เขา้ร่วมประชุม    

 1. นายบญุล้ า จ าปี                 ส.อบต. หมู่ 10 
           
  
 

          

บคุคลผู้มาร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายช่วยสิน นามวงศ ์ นายก อบต. ช่วยสิน นามวงศ์  
2 นายชาติชาย  นามวงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ชาติชาย นามวงศ์  
3 นายนิคม ค านงึ รองนายก อบต นิคม ค านึง  
4 นายก่ า เนื้อทอง เลขานุการนายก อบต. ก่ า เนื้อทอง  
5 นายภุชงค์ สีหะวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด ภุชงค์ สีหะวงษ์  
6 นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา ปลัด อบต. รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  
7 นายสมคิด เสริฐศร ี นิติกร สมคิด เสริฐศร ี  
8 นางสาวศุภาวรรณ  สีหะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุภาวรรณ  สหีะวงษ์  
9 นางสาวสุกัญญา วังคะฮาต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุกัญญา วังคะฮาต  

10 นางอุมารินทร์  สีหะวงษ ์ เจ้าพนักงานธุรการ อุมารินทร ์ สีหะวงษ์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

   
ประธานสภาฯ 
 

ครับผมขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตามที่เรียกประชุมในวันนี้ก็มี
เรื่องที่เข้าประชุมคือการโอนงบประมาณรายจ่าย  
5.1 โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อเจาะน้ าบาดาล 
    5.1.1 โครงการจัดซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง จ านวน 3 เครื่อง  
    5.1.2 โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านโนนต้ิว หมู่ 5 
    5.1.3 โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู ่6 
5.2 โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อซ่อมแซมอาคารส านักงาน (วาตภัย) 
5.3  โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน    
คูณ (วาตภัย) 
5.4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ประเภท (ไม้
ยาง) ในที่หรือทางสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ กรณีไม้ยางที่
ขึ้นอยู่ที่หรือทางสาธารณะ บริเวณทางเข้าดอนปู่ตา หมู่ที่ 6 จ านวน 1 ตน้  
  มีพิจารณาอยู่ 4 เรื่องจึงเรียกทุกท่านเข้าประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 
ก าหนดวันประชุมวันนี้คือวันที่ 28 เมษายน 2563  

ระเบียบวาระที่ 1 
 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ ครับส าหรับระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ช่วงนี้อย่างที่ทุกท่าน
ทราบจะเข้าสู่ฤดูฝน ท าให้เกิดพายุท าให้ เกิดความเสียหาย ขอให้ระมัดระวัง   
และให้ทางผู้น าประชาสัมพันธ์เรื่องโรคระบาด โควิด 19 เพราะตอนนี้ทุก
หน่วยงานร่วมแรงร่วมใจ และทางรัฐบาลได้ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพิ่มอีก 1 เดือน 
ห้ามออกจากบ้านเวลา 22.00น. และอย่ารวมกลุ่มคนเยอะๆ ให้ดูแลกันครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 
 

 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ ครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมมี 2 ครั้ง ครับ คือ  
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
ผมจะขอให้รับรายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนนะครับ เมื่อท่านได้อ่านรายงานการประชุม
แล้วมีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมเชิญครับ 
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ปลัด อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  
ต าแหน่งปลัด อบต. เลขาสภา อบต.โนนคูณ ผมขออนุญาตแก้ไขเอกสารบาง
หน้าที่พิมพ์ไม่ถูกต้องนะครับ  

- หน้าที่ 4 ตรงที่ประธานสภากล่าว ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 9 ให้เปลี่ยน
จากค าว่าสภาผุพัง เป็นสภาพผุพัง  

- หน้า 12 บรรทัดที่ 3 เปลี่ยนจากค าว่าเพรา เป็นค าว่าเพราะ  
- หน้า 12 ตรงที่ประธานสภากล่าว บรรทัดที่ 2 เปลี่ยนค าว่าเซ็น เป็น

ค าว่าเซ็นต์ ครับ 
- หน้าที่ 13 ตรงนักวิชาการสาธารณะสุข บรรทัดที่ 17 ขอแก้ไขค าว่า

โคลิค 19 เปลี่ยนเป็นโควิด 19 ครับ 
ส.อบต. หมู่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายทองพูน จันเทพ  

ส.อบต. หมู่ที่ 13  ผมขอแก้ไขเอกสารหน้าที่ 11 จากชื่อนายพรพิชัย ค านึง 
เป็น นายทองพูน จันเทพ ครับ 

ส.อบต.หมู่ 4 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญ ปัทมะ  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ผมขอแก้ไขเอกสารหน้า 14 ตรง ส.อบต.หมู่ 4 ข้อที่ 2 จากค า
ว่าถนนสี่แยกหน้าบ้านนายชัย เปลี่ยนเป็น ถนนสี่แยกหน้าบ้านนายวิชัย ครับ 

ประธานสภาฯ ครับมีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ 
การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563 ขอมติที่ประชุมครับ 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     24  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     –  ไม่มี 
งดออกเสียง    1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ ครับต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติการ
ประชุมครับ ขอมตริายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     23  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     –  ไม่มี 
งดออกเสียง    2 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 3 

 
เรื่องกระทู้ถาม (หมวดที่ 7) 
 

 - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 

 
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 - 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 

 
เรื่องที่เสนอใหม่ 

 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ครับเรื่องที่เสนอใหม่ มีอยู่ 4 เรื่อง ในวันนี้ครับ  

5.1 โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อเจาะน้ าบาดาล 
    5.1.1 โครงการจัดซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง จ านวน 3 เครื่อง  
    5.1.2 โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านโนนต้ิว หมู่ 5 
    5.1.3 โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู ่6 
5.2 โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อซ่อมแซมอาคารส านักงาน (วาตภัย) 
5.3  โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน    
คูณ (วาตภัย) 
5.4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ประเภท (ไม้
ยาง) ในที่หรือทางสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ กรณีไม้ยางที่
ขึ้นอยู่ที่หรือทางสาธารณะ บริเวณทางเข้าดอนปู่ตา หมู่ที่ 6 จ านวน 1 ตน้  
 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง  
ส.อบต. หมู่ที่ 6 ตามที่ดูนะครับ ร่างบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 ตั้งแต่หน้าแรก ขอยกตัวอย่างครับ 
 - งานเคหะและชุมชน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
นาม่อง หมู่ 3 เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูงบประมาณอนุมัติ 499,800 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 21,300 บาท งบประมาณหลังโอน 21,300 บาท 
สังเกตงบประมาณก่อนโอนและงบประมาณหลังโอนเหมือนกันเลย ต่อไปดูหน้า
ถัดไปครับ ก่อนโอน  3 ข้อแรกก็เหมือนกัน แล้วมาดูแผนงานรักษาความสงบ
ภายในรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะโครงการป้องกัน
เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลงบประมาณที่อนุมัติ 100,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 53,280 บาท งบประมาณหลังโอน 0 บาท เอกสาร
ตัวเลขไม่ตรงครับ และข้อต่อไปงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนความสงบภายในและ
ระงับอัคคีภัย งบประมาณอนุมัติ 140,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 
140,000 บาท งบประมาณหลังโอนเหลือ 140,000 บาท เหมือนเดิม ดูหน้า
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ต่อไปจะเห็นข้อแตกต่าง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณอนุมัติ 
70,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 70,000 บาท โอน 54720 บาท 
งบประมาณหลังโอนเหลือ 15,280 บาท และข้อสุดท้ายโครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท 
โอน 18,000 บาท งบประมาณหลังโอน 2,000 บาท แต่หน้าแรกท าไม
ยอดเงินอนุมัติและโอนออกไปยอดเหลือเท่ากับยอดเงินที่โอนออกไป อยากเรียน
สอบถามท่านประธานสภา ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เอกสารที่แจกให้ท่าน เพราะว่างบประมาณที่โอนเป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่ท่านบอกว่างบประมาณก่อนโอนมีงบประมาณที่อนุมัติคือ 
499,800 บาท และงบประมาณก่อนโอน 21,300 บาท คือเงินเหลือจาก
เหมาจ้างเหลือเท่านี้และโอนออกมาจะเป็นงบประมาณหลังโอนที่เหลือเพราะจะ
โอนไปท าโครงการใหม่จึงเหลือ 21,300 บาท และสรุปที่ท่านชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 บอกว่าเงินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพแก่เด็กและ
เยาวชน 20,000 บาท จ านวนเงินที่โอน 18,000 บาท เหลือ 2,000 บาท 
เงินส่วนนี้เป็นเงินที่ยังไม่ได้ใช้ครับ เพราะไม่ได้โอนมาหมดโอนมาบางส่วนครับ 
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 140,000 
บาท ที่ตั้งไว้ งบประมาณก่อนโอนมี 140,000 บาท จ านวนเงินที่โอนคือโอนไป
ทั้งหมด 140,000 บาท ครับมีบางตัวเลขที่ยังไม่ลงตัว ให้เจ้าหน้าที่ท ามาใหม่
ครับ ผมก็ดูว่าเอกสารยังไม่ถูกต้อง แล้วงบประมาณที่โอนมาพอโอนมาเสร็จก็
ต้องเอาไปท าโครงการใหม่ พอโอนมาแล้วก็จะเหลือ 0 บาท แต่บางรายการโอน
มาแล้วยังเหลือเท่าเดิม ให้ทางเจ้าหน้าที่ท าเอกสารใหม่ด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอนุรักษ์ นามโคตร  
ส.อบต. หมู่ที่ 2 ผมขอพักการประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     17  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     –  ไม่มี 
งดออกเสียง       เสียง 
 

ประธานสภาฯ ครับพักการประชุม 5 นาที ครับ เพราะรอเอกสารจากทางเจ้าหน้าที่ไปแก้ไข
ครับ 
 

พักการประชุม 11.10 น. 
เริ่มการประชุม 11.15 น. 
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 5.1 โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อเจาะน้ าบาดาล 
ประธานสภาฯ ครับเอกสารทางเจ้าหน้าที่แก้ไขเรียบร้อยครับ มีรายละเอียดการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2563 เรื่องที่เสนอใหม่โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อเจาะน้ า
บาดาล   

5.1.1 โครงการจัดซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง งบประมาณ 60,000 บาท 
     5.1.2   โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านบ้านโนนติ้ว หมู่ 5  

      งบประมาณ 35,000 บาท 
     5.1.3   โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านบ้านโนนคูณ หมู่ 6  

      งบประมาณ 37,000 บาท 
       ผมจะอธิบายเป็นหัวข้อและขอมติที่ประชุมนะครับ ส าหรับข้อที่ 
5.1 โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อเจาะน้ าบาดาล มีรายละเอียดดังนี้
ครับ 
 
 

 
 5.1 .1  โครงการจัดซื้ อซั ม เมอร์ส  ขนาด 2 แรง จ านวน  3  เครื่อ ง  

งบประมาณ 60,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัด กองช่างและส่วนศึกษาฯ แจ้งความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้ 
 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร รายการ ซัมเมอร์ส  ขนาด 2 แรง จ านวน 3 เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว้ 0.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.-บาท โอน
ตั้งเป็นรายการใหม่ 60,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 60,000.- 
บาท 

โอนลด 
- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้ านนาม่องหมู่  3  งบประมาณตั้ งไว้  499,800. - บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 21,300.- บาท โอนลด 21,300.- 
บาท งบประมาณคงเหลือ 0.-บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
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- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโนน
คูณ หมู่ 13 ต. โนนคูณ – บ้านแข่ งบประมาณตั้งไว้ 499,800 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 21,200.- บาท โอนลด 21,200.-
บาท งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนดู่ หมู่ 4 – โรงเรียนบ้านหอย งบประมาณตั้งไว้ 499,800 
บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน 21 ,300.-บาท  โอนลด 
17,500.- บาท งบประมาณคงเหลือ 3,800.-บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 

 5.1.2 โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านบ้านโนนติ้ว หมู่ 5  
งบประมาณ 35,000 บาท 

ประธานสภาฯ ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัด กองช่างและส่วนศึกษาฯ แจ้งความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้ 
 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้าน บ้านโนนติ้ว หมู่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 0.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 0.-บาท โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 35,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 35,000.- บาท 

โอนลด 
- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนดู่ หมู่ 4 – โรงเรียนบ้านหอย งบประมาณตั้งไว้ 499,800 
บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน 3,800.-บาท โอนลด 3,800.- 
บาท งบประมาณคงเหลือ 0.-บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
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- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนติ้ว หมู่ 5 – บ้านยางชุมน้อย งบประมาณตั้งไว้ 499,800 
บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน 21,300.-บาท  
โอนลด 21,300.- บาท งบประมาณคงเหลือ 0.-บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายรอบหมู่บ้าน – โรงข้าวปุ้น บ้านโนนคูณ หมู่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 
360,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน 14,300.-บาท  
โอนลด 9,900.- บาท งบประมาณคงเหลือ 4,400.-บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 

 5.1.3 โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านบ้านโนนคูณ หมู่ 6 
งบประมาณ 37,000 บาท 

 
ประธานสภาฯ ข้อเท็จจริง 

ส านักปลัด กองช่างและส่วนศึกษาฯ แจ้งความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้ 
 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการเจาะบาดาลประปา
หมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 0.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 0.-บาท โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 37,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 75,000.- บาท 

โอนลด 
- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายรอบหมู่บ้าน – โรงข้าวปุ้น บ้านโนนคูณ หมู่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 
360,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน 4,400.-บาท  
โอนลด 4,400.- บาท งบประมาณคงเหลือ 0.-บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
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- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล.จากบ้านนายสุนันท์ แก้วค า – หน้าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโนนคูณ หมู่ 9,2 งบประมาณตั้งไว้ 493,200 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 17,600.-บาท  
โอนลด 17,600.- บาท งบประมาณคงเหลือ 0.-บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

- ด้านศาสนาและวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งาน วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น รายการ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีเข้าพรรษา งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลื อก่ อน โอน  10 ,000 .-บาท  โอนลด 10 ,000 .-บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

- ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น รายการ โครงการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้าน
ยาเสพติด งบประมาณตั้งไว้ 5,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 5,000.- บาท  โอนลด 5,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 0.-
บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 

 
 

ประธานสภาฯ ครับคือการโอนงบประมาณเพื่อเจาะน้ าบาดาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563  มีท่านใดสงสัยไหมครับ 
 

ส.อบต. หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง  
ส.อบต. หมู่ที่ 6 ท่านประธานได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินของแต่ละ
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นแบบสรุปค่างานรายการประมาณราคา
เจาะน้ าบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว พร้อมระบบสูบน้ าในการผลิตประปา
หมู่บ้านในเอกสารมีของบ้านโนนติ้วหมู่ 5 แต่เอกสารไม่มีของหมู่ 6 ครับ 
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ประธานสภาฯ ครับทางเจ้าหน้าแจ้งว่าเอกสารไม่ครบเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้
ครับ ของหมู่ที่ 5 โครงการเจาะบ่อบาดาลในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในการ
ขาดแคลนน้ าผลิตน้ าประปา หมู่บ้าน บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 5 ต าบลโนนคูณ อ าเภอ 
ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ รวมค่าด าเนินการทั้งหมด 35,000 บาท 
 

ส.อบต. หมู่ 9 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสุริยา เนื้อทอง 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 ผมอยากเรียนถามครับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
งบประมาณตั้งไว้ 70,000 บาท จ านวนเงินที่โอน 54,720 บาท เพราะว่าปีนี้
ไม่ให้จัดจะโอนเงินไปใช้ในด้านไหนเพราะว่าโอนไปแล้ว เงินหลังโอน 15,280 
ผมอยากเรียนถามครับ  
 

ประธานสภาฯ ครับด้านการกีฬาที่ตั้งไว้ 70,000 บาท แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เงินจึงเหลืออยู่ 
70,000 บาท และโอนเพื่อที่จะมาซ่อมแซมส านักงาน 54,720 บาท คงเหลือ 
15,280 บาท ถ้ามีการผ่านสภางบประมาณส่วนนี้ก็จะน าไปซ่อมแซมส านักงาน
เพราะงบซ่อมแซม ยอด 284,000 บาท จะต้องโอนจากส่วนอื่นมารวมกัน และ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปีนี้ยังไม่ได้ใช้แต่โอนมาเพียง 54,720 บาท
ครับ รอผ่านสภาวันนี้ครับ มีท่านใดสงสัยไหมครับ  
 

ส.อบต. หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง  
ส.อบต. หมู่ที่  6 อยากจะเพิ่มเติมรายเอียดของเอกสาร ท่านดูบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตรงที่มีเครื่องหมายบวก  
ยอดที่ 1  60,000 บาท  
ยอดที่ 2  35,000 บาท   
ยอดที่ 3  37,000 บาท 
สามยอดนี้บวกกันแล้วท่านมาดูข้างล่าง เอามาจากการโอนจากโครงการก่อสร้าง 
คสล.บ้านนาม่อง คือโครงการที่โอนมาและหลายโครงการ ตามที่ท่านสุริยา    
เนื้อทอง ขออนุญาตเอ่ยนามได้ถามท่านประธานว่าเงินโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 70,000 บาท ซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดเพราะว่ายังมีโรคระบาดอยู่ โอนไป 
54,720 บาท กลับไปอีกหน้าหนึ่งจะมียอดโอน บวก 248,000 บาท เป็น
โครงการที่จะเอามาซ่อมแซมส านักงาน ส่วนยอด 248,000 บาท โอนมาจาก
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ และโครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) และโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
3 โครงการนี้ โอนรวมกันแล้วก็จะเอามาซ่อมแซมส านักงาน อยากให้ท่านสมาชิก
ดูและท าความเข้าใจกับเอกสารด้วย และยอด 18,000 บาท ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยากให้ท่านสมาชิกดูเอกสารและเข้าใจด้วย ที่ท่านถามว่า
จะโอนเอาไปท าอะไรบ้างจากเงินที่โอน ผมมีเรื่องชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 



12 
 

ประธานสภาฯ ครับหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจ พอดีผมไม่ได้อธิบายคิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ เพราะ
เงินแต่ละอย่างได้ก าหนดและเขียนไว้ในแต่ละโครงการ บวกคือโครงการที่จะ
ซ่อมแซมครับ ผมจะขอมติไปทีละโครงการเลยนะครับ  

- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
การเกษตร รายการ ซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงจ านวน 3 เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว้ 0.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.- โอนตั้ง
เป็นรายการใหม่ 60,000.-  งบประมาณคงเหลือ 60,000.- บาท 

- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการเจาะบาดาล
ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนติ้ว หมู่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 0.- งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 0.- บาท โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 35,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 35,000.- บาท 

- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการเจาะบาดาล
ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ 6 งบประมาณต้ังไว้ 0.- งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 0.- บาท โอนตั้งเปน็รายการใหม่ 37,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 37,000.- บาท 

           งบประมาณรวมทัง้หมด 132,000 บาท  
ผมจะขอมติทีป่ระชุมการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อเจาะน้ าบาดาล ขอมติที่
ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     25  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     –  ไม่มี 
งดออกเสียง       เสียง 
 

ประธานสภาฯ สรุปสภาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อเจาะน้ าบาดาล  
มติเป็นเอกฉันท์ 
 

 5.2 โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อซ่อมแซมอาคารส านักงาน (วาตภัย) 
 

ประธานสภาฯ ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัด กองช่างและส่วนศึกษาฯ แจ้งความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี ้
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โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
- ด้านเคหะและชุมชน แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการซ่อมแซมอาคารส านักงาน 
งบประมาณตั้งไว้ 0.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.-บาท โอน
ตั้ งเป็นรายการใหม่  248,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือ 
248,000.- บาท 

โอนลด 
- ด้านรักษาความสงบภายใน แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน 

บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
รายการ โครงการป้องกันและลดอุบั ติ เหตุช่ วงเทศกาลต่ างๆ 
งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
53,280.- บาท โอนลด 53,280 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0.-
บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 

- ด้านรักษาความสงบภายใน แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน 
ป้ องกั นภั ยฝ่ ายพล เรือนความสงบภายในและระงับอัคคี ภั ย 
งบด าเนินการ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น รายการ โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) งบประมาณตั้งไว้ 140,000 .- งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 140,000.- บาท โอนลด 140,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

- ด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการ โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณตั้ งไว้  70,000. - บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 70,000.- บาท โอนลด 54,720.- 
บาท งบประมาณคงเหลือ 15,280.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

มีท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมโครงการซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน งบประมาณที่ตั้งไว้ 248,000.- บาท (วาตภัย) ขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     25  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     –  ไม่มี 
งดออกเสียง       เสียง 
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ประธานสภาฯ  สรุปสภาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมอาคารส านักงาน 
 (วาตภัย) มติเป็นเอกฉันท์ 
 

 5.3 โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนคูณ  (วาตภัย) 

ประธานสภาฯ ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัด กองช่างและส่วนศึกษาฯ แจ้งความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้ 
 
 
โอนตั้งเป็นรายการใหม ่

-  ด้านการศึกษา แผนงาน การศึกษา งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการ โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
คูณ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.-บาท โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
18,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 18,000.- บาท 

โอนลด 
- ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบด าเนินการ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนคูณ งบประมาณต้ังไว้ 20,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 20,000.- บาท โอนลด 18,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
2,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 
ครับมีท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ (วาตภัย) 
งบประมาณ 18,000.- บาท ขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     25  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     –  ไม่มี 
งดออกเสียง       เสียง 
 
 

ประธานสภาฯ  สรุปสภาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนคูณ  (วาตภัย) มติเป็นเอกฉันท์ 
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 5.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ประเภท   
(ไม้ยาง) ในที่หรือทางสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
กรณีไม้ยางที่ขึ้นอยู่ที่ทางสาธารณะ บริเวณทางเข้าดอนปู่ตา  หมู่ที่ 6 
จ านวน 1 ต้น  

 
ประธานสภาฯ ครับเข้าอยู่ระเบียบวาระที่ 5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาต

ท าไม้หวงห้าม ประเภท (ไม้ยาง) ในที่หรือทางสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนคูณ กรณีไม้ยางที่ขึ้นอยู่ที่ทางสาธารณะ บริเวณทางเข้าดอนปู่ตา  หมู่
ที่ 6 จ านวน 1 ต้น ได้มีการออกไปประชาคมหมู่บ้านแล้วและการท าเรื่องตัด
ต้องผ่านทางสภาก่อนและรายละเอียดให้ทางท่านนิติกรแจ้งให้ทุกท่านทราบ 
เชิญท่านนิติกรครับ 

นิติกร กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมคิด เสริฐศรี  
ต าแหน่งนิติกรช านาญการ กรณีที่ ว่าจะขอท าไม้ในที่หรือทางสาธารณะ          
เนื่องมาจากปีที่แล้วได้มีพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้ม ซึ่งเป็นไม้ยางล้มที่ประปาหมู่ที่ 
6 ท าให้อุปกรณ์ของระบบประปาได้รับความเสียหายและล้มกีดขวางการจราจร 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปลัดอ าเภอและเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนคูณ ได้ร่วมกันตรวจสอบและตัดไม้ยางออกจากถนนแล้ว
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานว่าบริเวณดังกล่าวมีไม้ยางอีก
ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ เวลามีลมพัดแรงไม้ยางต้นดังกล่าวเอนไปเอนมา
ซึ่งหากต้นไม้โคล่นล้มลง อาจจะมผีลให้ทรัพย์สินเสียหายและอันตรายต่อพ่ีน้องที่
อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับอันตรายได้ และอีกอย่างหนึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่
ลุ่มเป็นทางน้ าที่ระบายจากหมู่บ้านไหลลงไปไปเซาะตรงโคนต้นไม้ยางแล้วเกรง
ว่าถ้าต้นไม้ล้มลงแล้วจะส่งผลให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งไม้ยางเป็นไม้หวงห้ามประเภท 
ก ตาม พรบ.ป่าไม้ ถ้าจะด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการท าไม้ต้องด าเนินการขอ
อนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้โดยการยื่นขอที่ส านักงานจัดการป่าไม้ของจังหวัด  
ศรีสะเกษ แต่ในการด าเนินการต้องมีหนังสือสั่งการซักซ้อมเกี่ยวกับแนวทางใน
การปฏิบัติกรณีไม้หวงห้ามคือในกรณีไม้หวงห้ามนั้นอยู่ในลักษณะอันตรายหรือ
อาจจะเป็นอันตราย ตามหนังสือกรมป่าไม้ก็มีแนวทางว่าให้ด าเนินการ ประสาน
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกันตรวจสอบ อ าเภอ สถานีต ารวจภูธร เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบต้นไม้ก่อนว่าต้นไม้นั้นอยู่ในลักษณะที่เป็น
อันตรายหรือไม่ ถ้าอยู่ในลักษณะที่เป็นอันตราย ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลย
ก็สามารถที่จะด าเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเพื่ อป้องกันบรรเทาความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น เช่น การตัด การโค่น และเมื่อด าเนินการแล้วจะต้องขอ
อนุญาตตามกฎกระทรวง แต่อย่างไรก็ตามในการด าเนินการท าไม้ไม่ว่าจะเป็น
กรณีภัยธรรมชาติหรือกรณีทั่วไป ถ้าไม้ยางนั้นขึ้นอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์
หรืออยู่ในเขตทางสาธารณะ เบื้องต้นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากพี่
น้องประชาชนเจ้าของพื้นที่ที่ไม้ขึ้นอยู่ก่อน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่
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น้องประชาชน หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ แล้ว และชาวบ้าน
ข้างเคียงก็บอกว่าเวลามีลมพัดบ้านอยู่ใกล้น่ากลัวมาก เห็นควรที่จะด าเนินการ
ท าไม้และมีมติเป็นเอกฉันท์ในวันนั้นว่าสมควรที่จะให้องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนคูณขออนุญาตท าไม้ เมื่อรับฟังความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ก็ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณต่อไป ว่าจะ
เห็นชอบให้ท าไม้หวงห้ามหรือไม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแล
รักษาและคุ้มครองที่สาธารณะประโยชน์ส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนี้ 
อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษานี้ก็จะเป็นของอ าเภอและองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อยู่ในพื้นที่ ส าหรับวันนี้จึงได้ยื่นขอความเห็นชอบเพื่อจะได้น าเอกสาร
เกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือรายงานการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้อง
ประกอบในการยื่นค าขอไปยังอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อด าเนินการ ถ้ากรณีที่ว่ามีเหตุที่
จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนจ าเป็นเราก็สามารถที่จะด าเนินการต้นไม้ดังกล่าว
ได้ก่อน แต่ก็ยังต้องยื่นค าขอเหมือนเดิม ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับเรื่องการท าไม้ยางของหมู่ที่ 6 มีท่านใดสงสัยไหมครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 จะขอชี้แจง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตท าไม้
หวงห้าม ประเภท (ไม้ยาง) ในที่หรือทางสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนคูณ กรณีไม้ยางที่ขึ้นอยู่ที่ทางสาธารณะ บริเวณทางเข้าดอนปู่ตา  หมู่ที่ 6 
จ านวน 1 ต้น เนื่องจากว่าผมเป็นเจ้าของพื้นที่ หมู่ 6 ท่านสมาชิกในส่วนที่อยู่
บ้านโนนคูณด้วยกันและหมู่บ้านอื่นอาจจะเคยผ่านไปเห็น เนื่องจากต้นไม้ยางแต่
ก่อนที่ เป็นที่ตั้งของประปาของหมู่ 6 แต่ก่อนจะมีอยู่ 2 ต้น ต้นแรกล้มทับ
อุปกรณ์ท าประปาเสียหาย ยังดีที่ไม่ล้มใส่บ้านเรือน ต้นที่ 2 ที่เอาเข้ามาเพื่อ
พิจารณาในที่ประชุมในวันนี้ โดยปกติไม้ยางยืนต้นจะตรงแต่ตอนนี้ลักษณะของ
ล าต้นเอียงไปมากเพราะได้รับผลกระทบของพายุครั้งที่ผ่านมาที่ท าให้ อบต.
เสียหาย ทางชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะต้นไม้เอนไปทางบ้านเรือน
ชาวบ้าน ถ้าต้นไม้ล้มอาจจะทับถังประปา อยากชี้แจงให้ท่านสมาชิกบางท่าน
อาจจะรับทราบแล้วหรือที่ยังไม่ทราบพิจารณาเห็นชอบให้ท าไม้หวงห้าม ต้นไม้
เกิดอยู่ตรงทางเข้าดอนปู่ตา ก็หวังว่าท่านสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจในเหตุผลที่น า
เรื่องนี้เข้าสภาให้พิจารณาเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนครับ ผมขอชี้แจงเพียง
เท่านี้ขอขอบคุณมากครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับเท่าที่ทราบข้อมูลทางท่านนิติกรและท่านชาญวิทย์ ต้นไม้เอนและท าให้มี
ความเสี่ยงสูง แต่เราจะท าเองจะต้องใช้เงินถ้าป่าไม้ท าทางเจ้าหน้าที่จะน าเอาไม้
ไป ใช้เวลานานเหมือนกันครับ ถ้าผ่านสภาก็จะด าเนินการให้ มีท่านใดสงสัยไหม
ครับเรื่องไม้ยาง ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ ครับท่านใดเห็นชอบพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการขออนุญาตท าไม้หวงห้าม ประเภท (ไม้ยาง) ในที่หรือทาง
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สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ กรณีไม้ยางที่ขึ้นอยู่ที่ทาง
สาธารณะ บริเวณทางเข้าดอนปู่ตา  หมู่ที่ 6 จ านวน 1 ต้น ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     24  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     –  ไม่มี 
งดออกเสียง       เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ ค รั บ ผ ม ข อ แ จ้ งท า งน าย อ า เภ อ ได้ แ จ้ งม า ให้ ท ร าบ  มี ห นั งสื อ ม าที่                   

ศก 0023.21/1402 เรื่องการใช้น้ าบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่นายอ าเภอยางชุมน้อย ได้แจ้งแนวทางการ
ออกใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลประเภทอุปโภคหรือ
บริโภค รวมทั้งการก าหนดคุณภาพน้ าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ นั้น 
       จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า 
เมื่อกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ออกใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทอุปโภคหรือบริโภคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้น้ าบาดาล
เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ าบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริการ
ชุมชนให้แก่ประชาชนส าหรับอุปโภคหรือบริโภค แต่กลับมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งใช้น้ าบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ าประปาเพื่อบริการ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหารใช้น้ าบาดาลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขก าหนดไว้
ในใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลและอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ า เพื่ออุปโภคหรือ
บริโภคของประชาชนในชุมชนซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ
กฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล ดังนั้น อ าเภอยางชุมน้อย จึงขอแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลให้ด าเนินการใช้น้ า
บาดาลให้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล ตลอดจนเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ าเพ่ืออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน 
และอีกเรื่องคือพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พระบาททสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาล
ปัจจุบัน  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี ้
มาตรา 1 พระราชก าหนดนี้เรียกว่า”พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563”  
มาตรา 2 พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
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มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 
เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 
2557 ครับถ้ามีการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์จะต้องพร้อมครับ 
อาจจะเป็นการที่ใช้ในการประชุมสภาสูง บางทีโทรศัพท์มือถืออาจจะใช้ไม่ได้บาง
รุ่น มีหนังสือแจ้งมาให้ทราบครับ แต่ถ้ามีการประกาศฉุกเฉินต้องเตรียมพร้อม
ครับ  

ปลัด อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  
ต าแหน่งปลัด อบต. ขออนุญาตเสริมเรื่องการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
เรื่องใหม่ที่บังคับใช้ทั่วประเทศแล้ว ที่ยกเว้นไม่บังคับใช้ก็มี สส.และ สว. รัฐสภา 
ค าสั่งของศาลบังคับใช้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องบังคับใช้ครับในการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่านอาจจะอยู่ที่บ้านและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมร่วมกัน โดยผ่านทาง
โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ ประธานอาจจะเปิดประชุมอยู่ที่บ้าน ในการประชุม
ทุกครั้งก็จะมีการอัดคลิปไว้ถือว่าเป็นหลักฐานในการประชุม ที่ท าแบบนี้เพื่อ
แก้ปัญหาโควิด เพื่อที่ไม่ให้เกิดโรคระบาดโดยเว้นระยะห่างทางสังคม ใช้ในกรณี
ที่เกิดเหตุจ าเป็นถ้าในอนาคตมีการระบาดมาก อย่างเช่นทางยุโรปทางอเมริกา 
ซึ่งของไทยเริ่มต้นคือหน่วยงานเอกชนได้จัดการประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่ของหน่วยงานรัฐเท่าที่ผมเห็นก็มีหลายที่ของกระทรวงมหาดไทย สภาเรา
อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้น แต่ถ้าจ าเป็นก็ต้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้
ท่านได้ศึกษา การใช้ไลน์ เฟสบุค ท ายังไงบ้าง แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็ประชุม
ปกติ ใน มาตรา 6  การประชุมตามกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม 
นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมาย 
หมายความว่าถ้าท่านประธานสภาให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็
สามารถก าหนดได้ถ้าท่านเห็นสมควรเกี่ยวกับโรคระบาดหรือความจ าเป็น จึง
อยากให้ท่านสมาชิกศึกษาเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้บ้างครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณท่านปลัด ส่วนเรื่องระเบยีบวาระอ่ืนๆ เชิญครับ 
 

นายชาติชาย นามวงศ์ 
ผอ.โรงเรียนบ้านโนนคูณ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาติชาย นามวงศ์  
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ที่ให้เกียรติทางโรงเรียนบ้านโนนคูณได้เข้าร่วม
รับฟังการประชุม ก็ต้องขอชื่นชมบรรยากาศการประชุมในวันนี้ ทางสมาชิกได้
เอาใจใส่ในการตรวจสอบตัวเลข ข้อมูลต่างๆ ถ้ามีความผิดพลาดก็ได้เสนอแก้ไข
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราช่วยกัน การตรวจสอบกันเองเป็นการตรวจสอบเพื่อให้
ถูกต้อง แต่ถ้าหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบจะแก้ไขไม่ได้แบบนี้ครับ พิมพ์ผิด
และพิมพ์ใหม่ไม่สามารถท าได้ ไม่ว่าจะเป็น สตง. ปปช. ถ้ามาตรวจสอบจะ
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ล าบาก ผมขอชมเชยสมาชิกของเราช่วยกันตรวจสอบครับ พอดีผมก็ดูข้อมูลครับ 
มีข้อสงสัยครับ ตัวเลขติดลบคือเอามารวมกัน ดูเอกสารจนเข้าใจ มีข้อสงสัยอยู่
งบประมาณจัดซื้อซัมเมอร์สจ านวน 2 แรง แต่ไม่บอกจ านวนเครื่องเป็นงบ
เดียวกันที่ให้ประปาบ้านโนนติ้ว หมู่ 5 หรือประปาบ้านโนนคูณ หมู่ 6 ใช่อัน
เดียวกันไหมครับ รายการที่ 1 ซัมเมอร์ส 2 แรง 60,000 บาท ใช้กับประปาหมู่
ไหนครับ เพราะว่าไม่ได้ระบุไว้ว่าน าไปใช้กับประปาหมู่ไหน และเรื่องราคาการ
ประมาณการเครื่องละ 18,000 บาท ถ้าจะตั้งไว้เครื่องละ 20,000 บาท หรือ 
60,000 บาท ซื้อได้ 3 เครื่อง ครับ ผมขอฝากเรื่องการระบุจ านวนและราคา
ด้วยครับ  

ประธานสภาฯ ครับเดี๋ยวผมให้ทางเจ้าหน้าที่มาช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 

เจ้าพนักงานธุรการ กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางอุมารินทร์ สีหะวงษ์  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ กรณีการจัดซื้อซัมเมอร์ส 3 เครื่อง 
1 เครื่อง ใช้กับประปาหมู่ที่ 6 
1 เครื่อง ให้กับประปาหมู่ที่ 5 
1 เครื่อง จัดซื้อไว้เผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ขอบคุณมากค่ะ 
 

นายชาติชาย นามวงศ์ 
ผอ.โรงเรียนบ้านโนนคูณ 
 
 

เรื่องต่อไปเรื่องถนนเส้นบ้านโนนติ้ว ผมประสบด้วยตนเองเกือบขับรถตกหลุม 
แต่ก่อนยังไม่มีกรวย แต่ตอนนี้มีกรวยไปตั้งก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่เป็นห่วงว่าคนที่มา
จากต่างถิ่น และอยากฝากทางท่านฝ่ายบริหารว่าจะท าอย่างไร ที่จริงเรื่องนี้
น่าจะเอาเข้าที่ประชุมในวันนี้จะได้มีงบไปให้ด าเนินการ ขอฝากทางฝ่ายบริหาร
ด้วยครับเพราะผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุมาก มีอยู่ 2 หลุม ไม่ทราบว่าจะท า
ตอนไหนอย่างไร คงใช้งบประมาณไม่เยอะ การประชุมในวันนี้น่าจะจัดไปให้ซ่อม
ตรงนั้นด้วยครับ ทางชาวบ้านต้องช่วยกันเพราะว่าเป็นคนใช้ เขตไม่ใช่เขตของ
ต าบลโนนคูณ เป็นเขตของต าบลคอนกาม ถ้าทางต าบลคอนกามไม่ได้ตั้งงบเราก็
ต้องช่วยกันบริจาคก็น่าจะแก้ปัญหาได้อยู่  ฝากทาง ส.อบต.บ้านโนนติ้ว
ประสานงานทาง อบต.คอนกาม ขอฝากด้วยนะครับ 
   เรื่องต่อไปที่ชาวบ้านจะสร้างก าแพงบ้านตามสี่แยก ยังไม่มีกฎหมายบังคับแต่
ขอความร่วมมือว่าก าแพงตรงมุมให้ท าก าแพงที่โปร่ง อาจจะก่อขึ้นมาครึ่งเดียว
ส่วนบนอาจจะเป็นเหล็กดัดเพราะว่าเป็นการป้องกันอันตรายเพราะผมใช้
ประสบการณ์โดยตรง ตอนขับรถไปจะมองไม่เห็นตรงแยก รถจะขับออกไปก็
อันตรายครับ 
และเรื่องสุดท้ายต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณที่ให้ความ
เมตตากับทางโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนในการจัดสรรงบประมาณตลอดมา ผมขอ
เป็นตัวแทนของทั้ง 3 โรงเรียน ขอขอบคุณมากครับ 
 

ประธานสภา ขอขอบคุณท่าน ผอ.ในวันนี้ เรื่องถนนผมก็เห็นครับเวลาเดินทางอันตรายมาก
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ครับ ปีนี้ดีที่งดช่วงเทศกาล ถ้ายังมีการกลับบ้านตามเทศกาลผมคิดว่าเกิด
อุบัติเหตุแน่นอนครับ เพราะถนนช่วงมุมนั้นแตกขึ้นมาเลย ตอนแรกผมเข้าใจว่า
เป็นเขตของต าบลโนนคูณ เพราะคิดว่าจะหางบประมาณไปซ่อมเพราะอันตราย
มากครับ และเรื่องก าแพงสูงจะอันตรายมากส าหรับคนที่ใช้รถใช้ถนน ยังไงก็ให้
ทางเจ้าหน้าที่และให้ทางผู้น าประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราเข้าใจครับ ขอเชิญ
สมาชิกแต่ละหมู่ครับในเรื่องอื่นๆ 

ส.อบต.หมู่ 1 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมัย เนื้อทอง  
ส.อบต. หมู่ที่ 1  
1. เรื่องคลองอีสานเขียวเพราะช่วงนี้ได้มีการบรรจุดินรอบคลองอีสานเขียว  
ท่อระบายน้ าจากทุ่งนาจะถูกปิดหมด ผมเกรงว่าเมื่อถึงหน้าฝนแล้วจะระบายน้ า
ไม่ได้ ผมขอฝากด้วยครับ 
2. ถนนหินคลุกรอบคลองอีสานเขียวทุกเส้นหายหมด เกรงว่าจะสัญจรล าบาก 
อยากฝากว่าถ้ามีงบประมาณอยากให้ลงหินคลุกใหม่ครับ 
 

ส.อบต. หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอนุรักษ์ นามโคตร  
ส.อบต. หมู่ที่ 2 
1. ถนนรอบอนามัยผมอยากให้ท ารอบ มีหน้าบ้าน ส.อบต.รัชพงศ์ กิติธรากุล 
ถนนยังไม่ได้ท า ผมอยากท าให้หมดครับ 
2. ถนนหน้าโรงเรียนบ้านโนนคูณ เวลาฝนตกน้ าขังเดินทางล าบาก ถ้าลูกหลาน
ไปโรงเรียนเดินทางไม่ได้เลยครับ อยากให้แก้ไขให้ด้วยครับ 
 

ส.อบต. หมู่ 3 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย ค านึง  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
1. เรื่องน้ าประปาหมู่ที่ 3 ไม่มีใช้ เดี๋ยวนี้ใช้น้ ากับหมู่ที่ 7 ส่วนหนึ่งและก็หมู่ที่ 8 
อีกส่วนหนึ่ง คือหมู่ที่ 3 มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 160 ครัวเรือน แต่ไม่มีถัง
น้ าประปา คือบ่อนั้นมีจริงและได้เจาะแล้ว อยากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปดูให้
ด้วยครับ คือน้ าประปาได้ท ามานานแล้ว เดี๋ยววันนี้เสร็จจากการประชุมผมจะ
ถ่ายรูปมาให้ดูในกลุ่มไลน์น้ าไหลไฟสว่าง บ่อน้ านี้จะสะอาดมากของหมู่ที่ 3 ถ้ามี
งบประมาณก็ยิ่งดีหมู่บ้านจะได้มีน้ าใช้ ทุกวันนี้ใช้ของหมู่ 8 และตรงคุ้มนาม่อง 
ขอให้อ านวยความสะดวกให้ด้วย 
2. เรื่องตะแกรงข้างถนนหน้าบ้านนายเหนือตรงสี่แยกหน้าบ้าน รางน้ ากว้าง
ประมาณ 50 เซนติเมตร ตอนนี้พัง ถ้าเวลาเราขับรถถ้าไม่สังเกตจะตกร่องน้ า
ทันทีก็อยากจะให้ไปซ่อมแซมให้ด้วยครับ ความกว้างของตะแกรง 10 เมตร 
เพราะตะแกรงบางมาก ทางผมเคยซ่อมแล้ว 1 ครั้ง ก็ช่วยกันกับชาวบ้าน ผู้ใหญ่
และสมาชิกได้ช่วยกัน แต่ก็ยังพังเหมือนเดิม ก็อยากให้ทางสภาไปดูให้ด้วยครับ 
3. เรื่องถนนเส้นนาหม่อง- รพช. ถ้ามีงบประมาณปี 2564 นี้ ก็อยากจะให้
บรรจุเข้าข้อบัญญัติให้ด้วยครับ เพราะถนนเส้นชาวบ้านหมู่ 3 คุ้มนาหม่อง และ
ใช้เส้นทางนี้ขนพืชผลทางการเกษตรเข้าตลาด และเดินทางไปโรงพยาบาล
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สะดวก ขอบคุณมากครับ 
 

ส.อบต. หมู่ 4 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญ ปัทมะ  
ส.อบต. หมู่ที่ 4  
1.เรื่องถนนในหมู่บ้านหน้าวัดอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูให้ด้วยครับ เพราะว่าตรง
น้ันเป็นประปาน้ าจะขังบนถนน อยากให้เข้าไปดูใหด้้วยครับ 
 

ส.อบต. หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง  
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
1. เรื่องน้ าประปา ซึ่งขุดบ่อใหม่น้ าประปามีสีเหมือนดินและมีกลิ่นเหม็นมาก 
เปิดใส่ภาชนะแล้วไม่สามารถน ามาใช้อาบและท าประโยชน์อื่นได้ ชาวบ้านก็
แนะน ามาว่าน้ าบ่อเก่าดี แต่ช่วงที่ฝนตกหนักเนื่องจากว่าบ่อเก่าเราไม่มีที่กั้น 
ชาวบ้านบอกว่าอยากให้หาท่อมาต่อขึ้น 2 – 3 บ่อ บ่อน้ ากั้นไว้ตรงบ่อเก่าขึ้น
เจาะเข้าไปเจาะใส่ท่อเข้าไปและปิดฝาไว้นิดหน่อย พอเวลาฝนตกน้ าไหลลงมาจะ
ไม่สามารถไหลเข้าไปในบ่อเก่าได้ เนื่องจากว่าบ่อเก่าเจาะมานานแล้ว 1 ปีกว่า มี
ลักษณะน้ าเหมือนน้ าคล าก็เลยส่งกินเหม็น ก็ขอความกรุณาให้ไปตรวจสอบให้
หน่อยถ้ากลับมาใช้บ่อเก่าจะดีมากครับ โซนที่ใช้ประปาใหม่ตอนนี้ใช้ไม่ได้เลย
ครับ  
2. เรื่องคลองอีสานเขียวมีปัญหาเหมือนกันครับของหมู่ 6 ของหมู่อื่นน่าเสร็จไป
หมดแล้ว ตอนนี้ได้ข่าวว่าเป็นงบกลางของส่วนปกครองผมก็เลยไม่อยากไปยุ่ง
เพราะคนละท้องที่ อยากให้ ส.อบต.ไปดูด้วยครับเรื่องการขุดลอกคลองถนนจะ
ไม่เหลืออยู่แล้วความกว้างของถนนที่มีหินคลุกคลองอีสานเขียวของหมู่ 6 เคยมี
หินคลุกความกว้างมาก แต่ตอนนี้แคบมาก หินคลุกแทบจะไม่เหลือ ถ้าช่วงหน้า
ฝนรถวิ่งไม่ได้เลยครับ ขอความกรุณาทางสภาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูให้ด้วยครับ 
3. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างแต่ก่อนได้หลอดไฟไปเปลี่ยนเองได้ แต่ช่วงหลังให้ไปเขียน
เรื่องเบิกได้แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าไปติดตั้งให้ เส้นทางออกไปโนนบ้านเก่า เคย
ขอแล้วนะครับเป็นโคมไฟจะเอาไปติดที่หน้าบ้านนายไพรัตน์ ไชยรัตน์ ทางออก
ดงบ้านเก่าเพราะจะใช้ไฟฟ้าของเขาเอง และหน้าบ้านนายบุญมา เนื้อทอง 
ตอนนี้โครงโดนสนิมกินหมดแล้ว และแยกอันตรายตรงแยกตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
เพราะมืดและอันตราย ผมขอไฟฟ้าไป 3 จุด ขอบคุณมากครับ 
 

ส.อบต. หมู่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญชู ใจเด็ด  
ส.อบต. หมู่ที่ 8 
1. เรื่องหลอดไฟไม่ติด  2 หลอด  
2. เรื่องขอเสาไฟทางออกไปทางหนองเค็ง – หนองหว้า ขอสัก 10 ต้น 
 
 

ส.อบต. หมู่ 9 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสุริยา เนื้อทอง  
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ส.อบต. หมู่ที่ 9  
1. เรื่องน้ าประปา ที่บ้านโพนเมืองใกล้เราใช้น้ าประปาจากห้วยพระบาง มีการ
จัดการท าท่อเมนใหญ่ ไหลตลอดเวลาเลยครับ ผมอยากให้แก้ไขเรื่องนี้ด้วยครับ 
ถ้ามีงบประมาณผมก็อยากจะให้ท า ขอบคุณมากครับ 
 
 

ส.อบต. หมู่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายมนตรี วิทศิริ  
ส.อบต. หมู่ที่ 10 
1. รางระบายสี่แยกของบ้านนายอุดร เนื้อทอง ที่ติดตะแกรงรถวิ่งสัญจรไปมา
ช่วงนี้ช ารุดมากเกือบทั้งแผงที่รถวิ่งผ่าน ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ 
2. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล ์หน้าบ้านของคุณพ่อสมศักดิ์ ที่เปิดปิดอัตโนมัติ
อยากให้ไปซ่อมให้ด้วยครับ 
3. ถนนเส้นโนนคูณ – บ้านแข่ ออกจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ อยากให้ไปปรับปรุงให้ด้วยครับ 
 

ส.อบต. หมู่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายทองพูน จันเทพ  
ส.อบต. หมู่ที่ 13  
1. หน้าบ้านพ่อใหญ่บุญ มีน้ าขัง น้ าไหลไม่สะดวก 
2. เรื่องไฟฟ้าการเกษตร ขอไฟฟ้าแรงต่ า จากปั๊มน้ ามันนายตึ๋ง  – โนนบ้านใหม่  
3. ขอถนนหินคลุกทางไปนาพ่อใหญ่เปียวทางเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางล าบาก
ครับ 

ประธานสภาฯ ครับก็ล าบากทุกหมู่ก็ต้องให้ทางผู้บริหารดูแล ท่านก็อยากได้ ผมก็อยากได้ 
ตอนนี้ล าบากครับ ส าหรับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับ ผมอยากให้ท่านเข้าไลน์กลุ่ม 
เวลาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกต าแหน่งที่ตั้งด้วย บอกว่าอยู่หน้าบ้านใคร หมู่ไหน 
เจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการถูกจุดครับ เรื่องตะแกรงขาดเป็นทุกหมู่ครับเพราะ
ตะแกรงพังหมดแล้ว อยากไปดูและซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
 

เลขานุการนายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายก่ า เนื้อทอง  
ต าแหน่งเลขานุการนายก วันนี้ผมรู้สึกดีใจเกี่ยวกับวาระการประชุม ถือว่าท่าน
สมาชิกได้ท าหน้าที่ดีที่สุด เข้ามาสู่ระเบียบวาระอื่นๆ คืองบประมาณก็อย่างที่
ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่า ยังไม่มีงบประมาณที่จะท าแต่ผมอยากให้ท่านสมาชิกท า
แบบนี้ครับ คือเจ้าหน้าที่จะได้บันทึกระเบียบวาระอื่นๆที่สมาชิกแต่ละหมู่จะให้
ท าอะไรบ้าง อะไรที่จ าเป็นเดือดร้อน พอการประชุมครั้งถัดไปก็ต้องมาดูใน
ระเบียบวาระอื่นๆ คือถ้ามีงบประมาณทางฝ่ายบริหารจะต้องหางบประมาณมา
ท าแน่นอนครับ ถ้ามาพูดกับท่านนายกก็ต้องบอกว่าต้องรองบประมาณ อยากให้
ท่านสมาชิกสบายใจได้เลยว่าเราท าแน่นอนถ้ามีงบประมาณมา จะด าเนินการให้
เลยครับ 

ประธานสภาฯ ครับต้องขอขอบคุณท่าน เรื่องความเดือดร้อนจะเรียนให้ท่านนายกทราบอีกครั้ง
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ครับ เพราะที่ผ่านมาเราพยายามเพื่อที่จะอ านวยความสะดวกสบายให้พี่น้องชาว
ต าบลโนนคูณ ครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการ
ประชุมครับ ขอบคุณมากครับ 

 
 

  
ปดิประชุมเวลา    13.10 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียนท่านประธานสภา 

                              บัดนี้ได้จดรายงานการประชุมเสร็จแล้ว เห็น
ควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานพิจารณา ตรวจสอบต่อไป 

 
รณพีร์พัชฏ ์ปัทมาลา 

(นายรณพีร์พัชฏ์  ปัทมาลา) 
เลขานุการสภาฯ 

                              28 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 

   
 
ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ 

 
วิชัย    มะเดื่อ 

(นายวิชัย  มะเดื่อ) 
ประธานสภาฯ 
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เรียนท่านประธานสภาฯ      บัดน้ีคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2  ลงวันที่  28 เมษายน 
 
 2563) มีความถูกต้องสมบูรณ ์

 
 
จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ        สรุิยา  เนื้อทอง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายสุริยา  เนื้อทอง) 
 
 

 
 
ลงชื่อ        มนตรี  วิทศิริ    คณะกรรมการ 

      (นายมนตรี  วิทศิริ) 
 
 
 

ลงชื่อ       ลอน  เสาหงส์    เลขานุการ/คณะกรรมการ 
         (นายลอน  เสาหงษ์) 

 
 
 
ทราบ/มอบเลขานุการสภาน าเข้าที่ประชุมสภาต่อไป 
 

ลงชื่อ      วิชัย  มะเดื่อ        ประธานสภา 
    (นายวิชัย  มะเดื่อ) 
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